



ฉบับที่ 166/2568

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

การแถลงข่าวงานชี้แจงสื่อมวลชน (Media Briefing) ในหัวข้อ “นับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก ปี 2569 (International Monetary Fund (IMF) - World Bank Group Annual Meetings 2026)”

กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวชี้แจงสื่อมวลชนถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก (การประชุมประจำปี) ปี 2569 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนายวิจิตร วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงว่า การประชุมประจำปีฯ ในปี 2569 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คน จากกว่า 190 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลาง คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพในเวทีนานาชาติ โดยการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกเป็นสถานที่ในการจัดการประชุมดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยที่เป็นจุดหมายในการจัดการประชุมระดับโลก เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในเชิงโครงสร้างและบริการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น (1) โครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดประชุมที่ทันสมัย มีระบบการประชุมที่ได้มาตรฐานสากลและพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2) ระบบเครือข่ายคมนาคมที่ครบถ้วนสำหรับอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (3) โรงแรมและโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงระดับนานาชาติพร้อมให้บริการ และ (4) การต้อนรับและความตั้งใจบริการของคนไทยที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานซึ่งเป็นจุดแข็งโดยธรรมชาติของประเทศไทย

ในการนี้ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมงานในทุกด้านอย่างเป็นระบบและประสานกับ IMF และกลุ่มธนาคารโลกอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกมิติของการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความสมบูรณ์ที่สุด

การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีฯ ปี 2569 ไม่เพียงแสดงศักยภาพแต่ยังสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย (1) ในระยะสั้นจะทำให้เกิดรายได้แก่หลายธุรกิจจากการใช้จ่ายของคณะผู้แทนกว่า 15,000 คน (2) ในระยะกลางจะการดึงดูดนักลงทุนจากการเห็นศักยภาพในระบบการจัดการ ความพร้อม และมาตรฐานของเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลก และ (3) ในระยะยาวจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมและการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลก

นอกจากนี้ นางสาวณาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แถลงเกี่ยวกับแนวคิดหลัก (Theme) ที่ต้องการผลักดันในการประชุมประจำปี ๒๕๖๙ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ คือ **“Thailand’s New Horizons: Empowering People, Building Resilience”** ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการสร้างพลังให้ประชาชนและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจสามารถรองรับความท้าทายในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ผ่าน (1) การพัฒนาอย่างมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (People-Centric Innovative Development) มุ่งสร้างโอกาสใหม่ เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย ทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ บริการที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีทักษะ และทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลาย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และการยกระดับทักษะใหม่ (Reskill/Upskill) เพื่อมุ่งสร้าง “ความมั่งคั่งใหม่” ที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ และ (2) การมีเศรษฐกิจและระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย มั่นคง และเข้าถึงได้ (Safe and Inclusive Digital Finance: SIDF) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเงินของประชาชน โดยระบบการเงินดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในการวางแผนนโยบายการคลัง ระบบการชำระเงินดิจิทัล เช่น พร้อมเพย์ และเป๋าตัง ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อาทิ ธนาคารเสมือน (Virtual Bank) ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลระดับประเทศ ซึ่งการเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวต้องคำนึงถึงรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเสี่ยงทางไซเบอร์ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และจะมีการรายงานข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมประจำปี ๒๕๖๙ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ดังนี้ (1) Official Website: www.am2026thailand.go.th (2) Facebook: AM2026 Thailand (3) Instagram: am2026_thailand (4) X: AM2026Thailand (5) TikTok: AM2026Thailand (6) LinkedIn: AM2026Thailand และ (7) Youtube: AM2026thailand โดยมุ่งหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะสะท้อนให้โลกได้มองเห็น “ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทย” อย่างชัดเจน

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3610